



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Row No.
Circulation: 200,000
Ad Rate: 500

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 4 ตุลาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12950

หน้า: 13(ล่าง)

Col. Inch: 13.06 Ad Value: 11,754

PRValue (x3): 35,262

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนพัฒนา งานวิจัยยางพารา ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

กยท.หนุนพัฒนา งานวิจัยยางพารา ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ วิศวกรรมการคั้นยาง รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตั้งคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ชื่อ คอบช. เพื่อพัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปใช้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับประเทศในด้านต่างๆ ทั้งนี้ กยท. ในฐานะหน่วยงานที่บริหารจัดการดูแลยางพาราทั้งประเทศ เข้ามามีบทบาทในการคัดกรองงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับยางพารา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หนึ่งในเครือข่าย คอบช. โดย กยท. จะสนับสนุนข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับยางพาราในเชิงวิชาการ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับแวดวงวิชาการในการศึกษาและพัฒนา เพราะงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แก่วงการยางพารา และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงพี่น้องชาวสวนยางในอนาคต

**กยท. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยฯ ดึงงานวิจัยอย่างชั้นเลิศ มอบทุนวิจัยต่อยอดการ
พัฒนา**

กรุงเทพฯ-- 3 ต.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมหน่วยงาน 6 ส. ตั้ง "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ" มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ด้าน **กยท.** ร่วม สวก. หนุนวิจัยด้านยางพาราโดยเฉพาะ งบหนุนกว่า 60 ล้าน
เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยหัวเรือหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ยกทัพหน่วยงาน 6 ส. ได้แก่ (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
(สวก.) (4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ (6) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งเป็น "เครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ" (คอบช.) ทำหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดทำกรอบวิจัย และปิดรับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา มี
งานวิจัยรวม 25 กลุ่มเรื่อง ทุนสนับสนุนประมาณ 1,005 ล้านบาท ณ ห้องประชุมบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย
การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยาง
และการผลิตยาง ผู้แทนหน่วยงานหลักด้านยางพาราเปิดเผยว่า วช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผน
งานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ หรือภายใต้ชื่อ คอบช. เพื่อเร่งพัฒนางานวิจัยที่
สามารถนำไปใช้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับประเทศในด้านต่างๆ ทาง **กยท.** ในฐานะหน่วยงาน
หลักดูแลจัดการบริหารยางพาราทั้งระบบของประเทศอย่างครบวงจร ได้ร่วมกับ สกว. หนึ่งในเครือข่าย คอบช.
ที่ดำเนินการรับผิดชอบงานวิจัย 7 กลุ่มเรื่อง ซึ่งมีหัวข้องานวิจัยยางพาราประกอบอยู่ด้วย โดยส่วนงานวิจัย
ด้านยางพาราได้รับงบจัดสรรสำหรับการสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 60 ล้านบาท มีการเสนอโครงการทุน
วิจัยด้านยางพาราจำนวน 49 โครงการ แบ่งเป็นโครงการเดี่ยว 44 โครงการ และแผนงานวิจัยอีก 5 โครงการ
ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองงานวิจัย โดยอยู่ภายใต้กรอบวิจัยทั้งหมด 5 กรอบ คือ (1) การวิจัยเชิง

นโยบาย เพื่อศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศทั้งระบบ (2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ยางพาราและไม้ยางพาราที่มีคุณภาพ (ต้นน้ำ และกลางน้ำ) (3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด (อุตสาหกรรมปลายน้ำ) (4) การวิจัยมาตรฐานยางดิบ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารา และ (5) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านยางพารา และไม้ยางพาราของประเทศ

ทั้งนี้ กยท. ในฐานะหน่วยงานที่บริหารจัดการดูแลยางพาราทั้งประเทศ เข้ามามีบทบาทในการคัดกรองงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ร่วมกับ สกว. ที่เป็นหน่วยงานหลัก โดย กยท. จะสนับสนุนข้อมูล ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยางพาราในเชิงวิชาการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับแวดวงวิชาการ ในการศึกษาและพัฒนา เพราะงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ สามารถต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แก่วงการยางพารา และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงพี่น้องชาวสวนยางในอนาคต

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด เดินเครื่องโรงสกัดน้ำมันปาล์ม

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด เดินเครื่องโรงสกัดน้ำมันปาล์มระดับชุมชนได้รับแรงสนับสนุนจากสวทช.และงบพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันเน้นกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตร ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบัน ที่มุ่งเข้าไปในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าการเกษตร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรกับช่องทางการตลาด เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้า สร้างอำนาจต่อรองและยกระดับราคาผลผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด จังหวัดตรัง นับเป็นตัวอย่างสถาบันเกษตรกรที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้จะเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กระดับตำบล ปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่อยู่ราว 700 ครอบครัว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยึดอาชีพทำสวน **ยางพารา** และปาล์มน้ำมันควบคู่กัน ธุรกิจหลักของสหกรณ์จึงมีทั้งการรวบรวม **ยางพารา** และปาล์มน้ำมัน

จนกระทั่งปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังได้นำตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดตรังไปดูงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อค้นหาเทคโนโลยีและงานวิจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร และเริ่มสนใจที่จะสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เนื่องจากในแต่ละปี สหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันของสมาชิกและสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดตรังได้ประมาณ 13,000 ตัน แล้วส่งจำหน่ายให้กับทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ แต่ต้องมีต้นทุนเรื่องค่าขนส่งทางสวทช.ได้ลงมาสำรวจพื้นที่และศึกษาความพร้อมของสหกรณ์ ก่อนจะช่วยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และสนับสนุนให้สหกรณ์ใช้นวัตกรรมในการสกัดน้ำมันแบบแห้ง และไร้มลพิษ ซึ่งจะไม่มีการสูญเสียน้ำหรือมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันอย่าง ครบวงจร โดยสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ประมาณ 36 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักร ก่อสร้างโรงงานและอาคารสำนักงาน บนพื้นที่ 32 ไร่ และสหกรณ์สมทบเงินไปอีก 24 ล้านบาท ทีมวิศวกรจากสวทช.เข้ามาช่วยดูแลในด้านเทคนิค เครื่องจักรและอบรมเจ้าหน้าที่ภายในโรงงาน

นายสุนันท์ คีตรอบ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปิดเผยว่า โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด เป็นต้นแบบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กระดับชุมชนแห่งแรกของประเทศที่ดำเนินการโดยสหกรณ์ และเป็นโรงงานที่ไม่ใช้ไอน้ำ ไม่มีน้ำเสียไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสหกรณ์คาดหวังว่าโรงงานแห่งนี้จะช่วยรองรับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่และเชื่อมโยงกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตรัง เช่น สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด วิชากิจชุมชนบางกุ่ม ในการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่กระบวนการแปรรูป และยังสามารถสร้างงานให้คนในชุมชน โดยชาวบ้านส่งลูกหลานมาทำงานในโรงงานแห่งนี้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนได้อย่างดี

เงื่อนไขของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของสหกรณ์ คือรับซื้อแต่ผลปาล์มสุก และจะให้ราคาซื้อที่สูงกว่าตลาดก.ละ 50 สตางค์ เพื่อจูงใจให้สมาชิกตัดผลผลิตสุกแก่เต็มที่มาขาย เพราะจะทำเปอร์เซ็นต์น้ำมันมีความเข้มข้น มีคุณภาพ และยังช่วยลดต้นทุนระหว่างกระบวนการแปรรูป จากเดิมที่ต้องใช้วัตถุดิบปาล์มน้ำมัน 45 ตันหลายต่อวัน แต่ถ้าวผลปาล์มสุกแก่เต็มที่ จะใช้เพียง 40 ตันหลาย แต่ได้ปริมาณและค่าน้ำมันที่เท่ากัน

ปัจจุบันสหกรณ์ส่งน้ำมันปาล์มขายให้กับบริษัทเอกชนไปแล้ว 130 ตัน ค่าน้ำมันที่สกัดได้อยู่ที่ 18% และตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มให้มีค่าน้ำมันอยู่ที่ 20% เนื่องจากค่าความต่างของเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 1% จะมีค่าตันละ 300 บาท ซึ่งปีต่อไปสหกรณ์คาดว่าจะสามารถรับซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานได้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยจะกำหนดราคาซื้อตามเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันที่บีบได้ และสูงกว่าที่เอกชนรับซื้อ โดยสหกรณ์จะเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพแก่สมาชิก โดยจะจัดหานักวิชาการเกษตร เพื่อไปแนะนำเรื่องการจัดการภายในสวนปาล์ม การดูแลรักษา ใช้ปุ๋ยบำรุงต้นปาล์ม การวิเคราะห์ดินเพื่อใส่ปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตปาล์มที่มีคุณภาพ เนื่องจากการจัดการสวนปาล์ม การดูแลรักษาและพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตทั้งสิ้น

ขณะเดียวกัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งนี้ ยังสามารถนำวัตถุดิบที่เหลือจากการแปรรูปไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกแล้ว จะนำผลปาล์มมาบ่มให้ลูกหลุดล่อนจากหลายก่อนจะนำเข้าเครื่องฉีก เพื่อแยกผลปาล์มร่วงออกมาแล้วนำเข้าเครื่องอบ เป็นเวลา 3-4 ชม. จากนั้นจึงนำผล

ปาล์มที่ผ่านการอบไปพักไว้ 7-8 ชม. เพื่อให้เนื้อกับเมล็ดแยกออกจากกันได้มากที่สุด เพื่อลดอัตราการสูญเสีย และให้ได้น้ำมันเต็มที แล้วจึงนำผลผลิตเข้าเครื่องหีบน้ำมัน ซึ่งในการอบและการหีบน้ำมันจะใช้พลังงาน Biomass จากกลีบเลี้ยงและกะลาเม็ดในมาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแทนการใช้แก๊ส LPG ซึ่งช่วยลดต้นทุน ภายในโรงงานได้

ในกระบวนการหีบน้ำมัน เครื่องจักรจะแยกน้ำมัน เมล็ดปาล์ม และกากปาล์ม ออกจากกัน น้ำมันปาล์มที่ได้จะนำเข้าสู่ถังเก็บพักรอขนส่งให้บริษัทเอกชน ส่วนเมล็ดปาล์ม สามารถขายได้กิโลกรัมละ 5 บาท หากกะเทาะให้ได้เมล็ดใน ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ขายได้กิโลกรัมละ 20 บาท ส่วนกากปาล์มที่เหลือจากการหีบน้ำมัน สามารถขายไปเป็นอาหารสัตว์ หรือทำปุ๋ยได้ ซึ่งขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างการคิดค้นสูตรปุ๋ยหมักจาก ทลายปาล์มและกากปาล์ม โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวิจัยคิดค้นหาสูตรปุ๋ย อินทรีย์ โดยใช้ประโยชน์จากของเหลือจากการผลิตปาล์มน้ำมัน มาทำปุ๋ยหมัก ซึ่งจะมีการคิดค้นหาค่า สารอาหารที่เหมาะสมเพื่อไปขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตร โดยจะทำให้เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพและเป็นสูตร เฉพาะของสหกรณ์ เพื่อที่จะนำไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และจะจำหน่าย ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ตามนโยบายของรัฐบาล

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เป็นประโยชน์ให้กับ เกษตรกรในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนในการประกอบ อาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ทำให้เกษตรกร มีรายได้ขายผลผลิตได้ราคาดี ไม่โดนพ่อค้าคนกลางกดราคาและเมื่อมีกำไรก็แบ่งปันผลคืนสู่สมาชิก ขณะเดียวกันก็สร้างงานให้กับลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาทำงานในโรงงาน มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและ ช่วยลดปัญหาการว่างงาน สหกรณ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญใน การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง

ข่าวทะเลสีกสินค้ำ 'ทิวศุณย์เหรียญ' 'เสื่อม-ด้อย' ยัดเยียดขายเสียหายหนัก



ขึ้นสะพานไปให้แจ้งการสำหรับมาตรการปราบปราม 'ทิวศุณย์เหรียญ' ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่ได้ดำเนินมาตรการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

หลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ใช้มาตรการเด็ดขาดในการลงดาบเครือข่าย 'ทิวศุณย์เหรียญ' ด้วยการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการทำธุรกรรมของบริษัท ไอเอส ทราเวลโปรด จำกัด ก่อนมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเป็นเงินสดในบัญชีต่าง ๆ 4,200 ล้านบาท และรวบทรัพย์สิน 2,156 คัน มูลค่า 9,000 ล้านบาท รวมทรัพย์สินทั้งหมดกว่า 13,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังดำเนินคดีอาญากับ **นางIVID แฉ่ม โชคชัย นางนิลา โรจน์รุ่งรังสี และ นายสุวิทย์ โรจน์รุ่งรังสี** ในความผิดฐานเป็นสมาชิกองค์กรและร่วมกันประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวกระทำการอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งท่องเที่ยว ตลอดจนความผิดฐานฟอกเงิน

การปราบปราม 'ทิวศุณย์เหรียญ' ชนิดถอนรากถอนโคนไม่หยุดเพียงเท่านี้ หลัง พล.ต.อ.อิทธิวิท ยัยจินดา ผ.บ.นอ.

หมายให้ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงกริรม ผู้ช่วย ผ.บ.นอ. เป็นหัวหน้า พล.ต.ท.ชวลิต แสงทิพย์ รอง ผ.บ.นอ. พล.ต.ท.ปริษา เจริญस्थานนท์ รอง ผ.บ.ช. พล.ต.ท.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผ.บ.ปอศ. พล.ต.ท.สุรพงษ์ หัดพล ผ.บ.ทท. เป็นรองหัวหน้า...ทั้งนี้ในองค์คณะทำงานได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายประกอบไปด้วย ตำรวจ บก.ปคบ บก.ป. บก.ปอศ. กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ ปปง. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

ให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของเส้นทางการเงิน วัชเชื่อมโยงไปถึงโครง การค้ำเงินการเรือภาษี คุณภาพสินค้า โกดี้ทิวรี รวมทั้งความผิดอื่น ๆ ขณะเดียวกันต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตรงไปตรงมา ไปรังสิต ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นิตยแนวทางที่ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงกริรม เก็บข้อ

ในส่วนที่ตรวจพบข้ออื่น ๆ รวมทั้งภาพรวมด้านการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ท.สุรพงษ์ พล.ต.อ.อาชยน ไกรทอง พล.ต.อ.นิธิธร อินทธานนท์ รอง ผ.บ.ทท. พล.ต.อ.เอ็ดมอนด์ ดวงประทีป ผ.บ.ก.1 บก.ทท. พล.ต.ท.สุรศักดิ์ สุวิทย์แล้ว รองผ.บ.

1 บก.ทท. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขอเอกสารทำงานควบคู่ไปกับการแสวงหาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทิวศุณย์ผู้ประกอบการ ทำความเข้าใจกิจการทำงานของเจ้า



หน้าที่ รวมทั้งหารือกำหนดมาตรการลงด้านท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาซึ่งการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ

เรื่องการตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ พล.ต.ท.ปิยะพันธ์ พล.ต.อ.ปรีชเดช เอกุพันธ์ รอง ผ.บ.ปอศ. ประสานการทำงานร่วมกับทางกรมสรรพากรในการตรวจสอบการเสียภาษี ในส่วนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ทางกลุ่มเครือข่ายรออีกเขมขั้มาขายให้กับทางกลุ่มทิวรีที่เดินทางมานั้น ไม่ว่าจะเป็นหมอนยางพาราที่เอนจากพารา ผลไม้อบแห้ง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

ครบข่าว

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 ตุลาคม 2559

ปีที่: -

ฉบับที่: 24464

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 122.92 Ad Value: 270,424

PRValue (x3): 811,272

ศิลปิน: ซีซี

หัวข้อข่าว: ชำแหละสินค้า 'พั้วคู่อีพริอู' 'เลี่ยม-ค้อย' อัคเคือตรายเลือหาอหนัก

ชาห์มอ่ง เป้หมิ่นเป้งอิม เวชลาอ่างต่าง ๆ ตีง
คลิดกัณฑ์เกี่ยวกับจระเข้ ทั้งกระเปือพะเช้ เบือ
จระเข้ ได้มอบหมายให้กับก บก.ปกบ. ซึ่งมึ
พล.ต.ต. ประเดริฐ ทัฬหะวดี ผบ.ภ.ปกบ. พล.ต.อ.
มันพิลิต ทัฬหะวดี รอง ผบ.ภ.ปกบ. พล.ต.อ.
ชัยวงษ์ สมพะระ รอง ผบ.ภ.ปกบ. พล.ต.อ.ธน
รัฐ รุ่งโรจน์ดี ผก.๒ บก.ปกบ. และซูลสืบสวน
บก.ปกบ.ดำเนินการตรวจสอบในวาระเอือด



นอกจากนี้ในส่วนของสำนวนการ
สอบสวนได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สมกร พิง
พิริย์ รอง ผบ.ภ. และทีมสอบสวนจากกอง
ปราบปราม สน.พญาไท ดูแลในเรื่องการพรวม
ของสำนวน

การตรวจสอบเริ่มสัมฤทธิ์ผล เมื่อทาง
บก.ปกบ. ได้ส่งรายงานผลตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าที่กลุ่มบริษัทอีเอเอ็มส่งจำหน่าย โดย
เจตนาผลิตกันจากของพรวมปรากฏว่ามีคุณภาพ
ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หมายหามาผลิตกันที่
อื่นๆไม่ได้มาตรฐาน

โดย พล.ต.ต.
ประเดริฐ เปิดเลข
ว่ามอบหมายให้
ทาง กก.ภ.ปกบ.

ดำเนินการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ข้องกับของพรวม อาทิ ที่นอน
พรมและนวมมอบหมายให้ กก.๔ บก.ปกบ.
ดำเนินการตรวจสอบ เรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
เวชสำอาง ชาดมาเป้หมิ่นเป้ง ผลไม้ยอแห้ง
ต่าง ๆ ซึ่งจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับของพรวมนั้นมีค่าเฉลี่ยของของ
พรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในสินค้าเดียวกันในหือ่ง
ตลาด นอกจากนี้ยังพบว่าไม่ได้รับการสำแดง
ฉลากที่ชัดเจน

พล.ต.อ.มันพิลิต รอง ผบ.ภ.ปกบ. เปิด
เลขว่า ค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ของพรวมของ
เครื่องอีเอเอ็มส่งออกมาเพียง 49-59 เปอร์



แสดงฉลากฯ
ระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่

เซ็นต์เท่านั้น คักว่าหือ่งตลาด จากการตรวจ
ผลิตภัณฑ์ 7 นวมคักอื่กัน นอกนั้นก็มีส่วน
ผสมเป็นของสังเคราะห์ หลังจากก็คื่อองเซือ
ทางบริษัทอีเอเอ็มส่งมอบปากคักว่าใครคื่อ
ซือมาจากไทย ทั้งนี้ในส่วนขั้นตอนการตรวจ
สอบเราก็ดำเนินการของพรวม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
ข้องกับพรวมที่มีวางขายตามหือ่งตลาดมาตรวจ
สอบเพื่อเปรียบเทียบซึ่งผลออกมาคื่อ 100
เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ในส่วนของการสืบสวนพบว่า
ทางอีเอเอ็มเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ของพรวม
มาวางขายไม่ใช้ฉลาก ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี
จะนำผลไปประกอบสำนวน
สรุปส่งให้ทางชุดคณะ
กรรมการที่มี พล.ต.ท.
รุ่งโรจน์ ซึ่งในส่วนของ
การขอโทษและเรื่าคักเงิน
การแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งคื่อ
ตรวจสอบว่าพรวมคัก
สมคักกับที่เอืออะไร
เพื่อปกปิด
กิจกรรมอะไร
ทั้งหมด

ทาง บก.ปกบ.ได้ดำเนิน
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้า
ซึ่งองค์ความคักจะ
มีเรื่อง พ.ร.บ.
ควบคุมฉลาก
ซึ่งคื่อระวาง
โทษ คัก
ข้อหาไม่มี
ฉลากหรือ

เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่นเดียวกับ
กับการตรวจสอบสินค้าพรวมผลไม้แห้งเช่น
กันที่ไม่ได้มีการสำแดงฉลาก วันเดือนปีที่
ผลิต ซึ่งความคักนี้ทางดำเนินการเพื่อนำมา
เป็นองค์ประกอบบทโทษ แสดงให้เห็นว่าเรามี
การปกปิดการดำเนินกิจการจริง

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวชสำอางอาหาร
พรวมจำพรวมผลไม้ยอแห้ง สมุนไพร นั้นเบือ่งคัก
ได้นำสินค้าทั้งหมดส่งให้ทางสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นผู้ซือ
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบว่าสินค้าจำพรวมผลไม้ยอ
แห้งได้มาตรฐานหรือไม่ มีสารเอือเรื่อบที่เป็น
อันตรายหรือไม่ หากพบก็จะดำเนินการแจ้งข้อ
กล่าวหาทันที

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวว่า ในส่วนการ
ปราบปรามเรื่องพั้วคู่อีพริอูนี้ทาง
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อหาความ
เชื่อมโยงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการกว่า
๑๕๐ บริษัท ที่ปรากฏข้อมูลความเชื่อมโยงกัน
แต่จนถึงขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในขั้นตอน
แสวงหาหลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยง หาก
พบว่ามีกระทำความคักก็คื่อจะนำไปดำเนิน
กระบวนการ ขึ้นอยู่กับให้คักเป็นชรรวมกับ
ทุกคัก การปราบปรามพั้วคู่อีพริอูจะคื่อ
ดำเนินการควบคุมผู้ไปกัการกระคักมาตรฐาน
ของกระทรวง

ที่คักนมาได้หือ่กับทางกระทรวงคัก
ประกอบการภาค
เอกชนคัก ๆ เพื่อ
ทคักทรว่มกัน
ในการกัการคัก
กลางของพั้วคู่อีพริอู
เจ้าหน้าที่รวม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

ครบรอบ

Daily News (Mid-Day)
Circulation: ๘10,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ ๕ ตุลาคม 2๕59

ปีที่: -

ฉบับที่: 24464

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 122.92Ad Value: 270,424

PRValue (x3): 811,272

คลิ๊ป: ๕๕

หัวข้อข่าว: ข่าวทะเลสีส้มค่า 'ตัวศูนย์'เพื่อผู้ 'เสื่อม-คอง' อัคเชียตราชือหาษพนก

ทั้งทำเอ็มไอดูร่วม
กับทางจีนในการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง
ตัวศูนย์เพื่อผู้ซึ่ง
ถือว่าเราเดินมาจุด

ทางแล้ว...ยอมรับว่าการปราบปรามตัวศูนย์
เพื่อผู้ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทยในระยะสั้นแต่เราต้องยอมรับผลกระทบ
ในวันนี้จะทำให้วันหน้าจะมีการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพทัวร์

“เชื่อมั่นว่าที่ท่าอากาศยานต้องตั้งขึ้น
หลายคนไม่เคยเห็นวัดพระแก้วมรกตเลข ไม่
เคยเห็นกิลป์วัฒนธรรมความสวยงามด้าน
อรรถธรรมประเพณีของประเทศไทย เห็น
ประเทศไทยเพียงด้านเดียวเห็นแต่โรงแรม
นอกชานเมือง เพราะเวลาที่ที่กิลป์และคิด
กฎหมายซึ่งสิ่งเหล่านี้หากปล่อยเนิ่นนานไป
กิจการทัวร์ในประเทศไทยจะถูกกลืนเมล็ดเงิน
ไม่ไหลเข้าประเทศแล้วจำกัดแค่กลุ่มทุนบาง
กลุ่ม ส่งผลเสียต่อโครงสร้างธุรกิจท่องเที่ยว
ไทย”

การขยายผลของอุตสาหกรรมคิดแต่ง
ให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาด แต่
อีกมุมหนึ่งเป็นเสมือนการสร้างบรรทัดฐาน
ไม่ให้ป็นเรื่องอย่าง คนทำผิดต้องถูกลงโทษ
กฎหมายไม่เคยเข้าข้างคนคิด หลังจากนี้คง
ต้องจับตาดูว่าคดีนี้จะมีบทสรุปอย่างไร อีกไม่
นานกระบวนการกระชากหน้าปกจะเริ่มขึ้น
ซึ่งมีมากถึง ๓-4 ราย เลขที่เคียข.

ประพจน์ หลานทอง ธารยาน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดอกเบ็ญจรงค์

Bekko Tarukij
Circulation: 125,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้า 1

วันที่: จันทร์ 3 - อาทิตย์ 9 ตุลาคม 2559

ปีที่: 24

ฉบับที่: 1235

หน้า: 1(จบ), 9

Col.Inch: 37.47 Ad Value: 56,205

PRValue (x3): 168,615

ศิลป์: พีซี

หัวข้อข่าว: ปีกองอุตสาหกรรมยางพารา ชื่อราย-ขายคล่อง **จีรปท.ทำ'บาท'อ่อน**

ปีกองอุตสาหกรรมยางพารา ซื้อขาย-ขายคล่อง จีรปท.ทำ'บาท'อ่อน

ปีกองธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา ผู้ประกอบการสมัยใหม่ หลังชาวสวนโดนฮวงมากขึ้น วิกฤติคนเข้าโรงงานเพิ่มตาม ลูกค้ารายใหญ่จากจีนแย่งซื้อเข้าสต็อก จนคิดมาดัดกันขึ้นชีพหลาย พร้อมการปรับโครงสร้างปีละ 4 แสนต้น ไม้ทำให้ไม้ยาง-ไม้ยางในขนาดมหึมา ยืนยืนไม่หวั่น นักธุรกิจจีนยึดธุรกิจรับซื้อ-แปรรูปไม้ยาง เพราะคนไทยรู้จัก รู้จริง ชำนาญพื้นที่มากกว่า แต่ที่ห่วงคือ เงินบาทที่แข็งค่านเกินไป ทำให้กำไรจากการส่งออกลดลง

อ่านต่อหน้า 9

ปีกอง

นายสุทิน พรชัยสุริย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเย็บและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในรายการ "เขียนแตรธุรกิจ" ที่จัดโดยทีมข่าวหนังสือพิมพ์ "ดอกเบ็ญจรงค์" ถึงเหตุผลที่ชาวสวนยาง ไล่ล้มต้นยางไม่เป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาว่า ถือเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. เมื่อช่วง 2 ปีที่แล้วที่มีนโยบายให้ไล่ล้มต้นยางเพิ่มมากขึ้น จากที่เคยตัด 2.8 แสนไร่ต่อปี ให้รับมาเป็น 4 แสนไร่ต่อปี พร้อมให้งบประมาณในการตัดโค่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดชีพหลายยาง และให้ยางมีราคาที่ดีขึ้น

"คามีสถิตินี้ทำให้โรงงานไม้ยางที่ส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้ มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนเฉลี่ยเฉลี่ยพอสมควร ส่วนที่เข้ามาในโรงงานมีจำนวนมาก ทำให้ราคาไม้ยางแปรรูปตกต่ำลงไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต และยังคงขายได้ต่อเนื่องถือว่าเป็นปีกองของธุรกิจไม้ยางแปรรูป เพราะมีวัตถุดิบเพียงพอและขายได้ ซึ่งราคาถือว่ายังใช้ได้ดีมีกำไร โดยรวมผลจะเป็นบวกมากกว่าปีที่แล้ว"

ทั้งนี้ ในส่วนตลาดจีนที่เป็นตลาดหลักรับซื้อไม้ยางแปรรูปจากไทยนั้น มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในปี นี้ เนื่องจากปีที่แล้วราคาไม้ยางค่อนข้างผันผวน ทำให้ทุนจีนที่เป็นพ่อค้าคนกลางไม่ได้เก็บสต็อกคือลดปริมาณสต็อกลง ดังนั้น ในปีนี้ทางโรงงานจีนจึงต้องมาซื้อไม้ยางจากไทยมากขึ้นในลักษณะแย่งกันซื้อ ทำให้ราคาค่าผันผวนและมีไม่เพียงพอ

"จากที่มีการตัดไม้ยางกันจำนวนมาก 137 ล้านจะเข้าใจกันสาคคเคื่อน ปัจจุบันไม้ยางที่เรารปลูกกันในประเทศไทยจะมี 22 ล้านไร่ แบ่งเป็นภาคใต้กว่า 11 ล้านไร่ และถ้าคำนวณแล้วเราต้องโค่นปีละ 5 แสนไร่ แต่ที่ผ่านมาราวี่โค่นน้อย

กว่าที่ควรจะเป็น เพราะฮวงตุตันยางอยู่ที่ 25 ปี ดังนั้นการต้องโค่น 5 แสนไร่จึงไม่มีปัญหา ขณะที่คสช.ให้โค่นเพียง 4 แสนไร่ ยิ่งเหลือ 1 แสนไร่ต่อปี ในช่วง 5-10 ปีนี้ไม้ยางยังไม่น่าจะหมดและไม่หวั่น"

นอกจากนี้ นายสุทินยังกล่าวถึงธุรกิจส่งออกไม้ยางแปรรูปด้วยว่า นอกจากจีนจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่แล้ว ขณะนี้ผู้ประกอบการจีนยังเข้ามาลงทุนในธุรกิจแปรรูปไม้ยางพาราในไทยมากขึ้น โดยเข้ามาร่วมทุนตั้งโรงงาน

มองว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ เป็นเรื่องธรรมชาติ คือเข้ามาได้ แต่เชื่อว่าในท้ายที่สุดจีนซื้อเราไม่ได้ เนื่องจากธุรกิจไม้ยางจะมีลักษณะที่แปลก คือเราต้องไปซื้อป่า ไปหาชาวบ้านเพื่อซื้อป่า ไปซื้อสวนยางในป่ามา แล้วตัดส่งโรงงาน และจะมีพ่อค้าคนกลาง ส่วนตัวไม่เชื่อว่าคนจีนจะมีความสามารถเท่ากับคนท้องถิ่นในการไปซื้อไม้ที่อยู่ในป่า เพื่อเอาเข้ามาในโรงงาน เขาไปเผาไม้ไหม้ เราไม่ได้..

จากทีมบริหารกิจการโรงเย็บมานานยอมรับว่ามีคู่แข่งไม่ต่งกันมาก แต่เขาขยันกว่า เพราะเขาชำนาญก่อนเรา ขณะที่เราอาจสบายกว่า ที่ผ่านมานักธุรกิจได้รับบทเรียนมา มาก เพราะธุรกิจนี้ไม่เหมือนธุรกิจอื่น ทำไม่ง่าย ควบคุมลำบาก และเงินเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม้ยางมันค่าขาด แล้วราคาจะเป็นแบบนี้ แต่ก่อนไม่เข้าใจเข้ามาแล้วที่ทุ่มซื้ออย่างเดียว แต่ตอนนี้ไม่ต่อยกค้าทุ่มซื้อ เพราะซื้อแล้วอาจไปตัดไม้ไม่ได้

ส่วนในเรื่องของค่าเงินบาทที่ผันผวนนั้น นายสุทินกล่าวว่า การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำให้ขายไม้ยางแปรรูปได้ถูกลง และได้เงินน้อยลง ซึ่งผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทน่าจะอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์ หรือประมาณ 35.5 บาทต่อดอลลาร์ แต่ขณะนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ 34 บาทต่อดอลลาร์ มากกว่า 1 เดือนแล้ว ส่งผลให้กำไรผู้ประกอบการลดลงไป

"ก็ไม่มีใครจะแก้ได้ เพราะสภาพที่เกี่ยวกับแล้วก็ไม่ใครให้ความช่วยเหลือ และมีค่าคงที่เงินบาทไทยแลกเงินที่หุ้นในไทยมาก ทำให้เงินบาทแข็งค่า ก็ไม่ทราบว่าจะเงินบาทจะเข้ามาแทนหรือไม่ได้ทำใจ ซึ่งรัฐบาลน่าจะเข้ามาช่วยเหลือ ภาษีนำเข้าก็น่าจะให้นิ่งหน่อย ก็คือให้เข้ามาแทนที่หน่อย เราจะได้ปรับตัวให้เป็นไปตามนี้ แต่ขณะนี้กลายเป็นความผันผวน เข้าๆออกๆ รัฐบาลน่าจะดูแลเงินบาทให้ดี และควบคุมให้เงินบาทแข็งขึ้น" ●



วันที่ 3 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวัน ที่ 3
ตุลาคม 2559

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวัน ที่ 3 ตุลาคม 2559

การเมือง/มั่นคง

นายกรัฐมนตรีสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคน
ในประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชาสังคมเข้มแข็ง คู่
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหา
หลายอย่าง รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง วันนี้รู้สึกยินดีที่พบภาคประชาสังคมทั่วประเทศ ที่มี
ส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้การรวมกลุ่ม เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
สร้างสรรค์ความดี ไม่ใช่รวมกลุ่มสร้างความขัดแย้ง โดยกระบวนการทำงานของรัฐบาล รับฟัง
ความเห็นของประชาชนทุกคน แต่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย การรวมกลุ่มเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพใน
เชิงปฏิบัติ ไม่ใช่คิดและพูดอย่างเดียว บางครั้งอาจต้องใช้กฎหมายบ้าง เพื่อให้การทำงานราบรื่น และ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิรูป คือทำใหม่ แก้ปัญหาเดิมๆ ที่ซับซ้อน อยากให้คณะกรรมการสมัชชา
ปฏิรูป (คสป.) บริหารภูมิภาค สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในประเทศ

นายกรัฐมนตรียังต้องการให้ทุกภาคส่วน ช่วยทำให้กระบวนการยุติธรรม มีความชัดเจนขึ้น
เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่มองเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น เพราะการเมืองที่เข้มแข็ง คือ
การเมืองภาคประชาสังคม ที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ ดังนั้น ต้องทำให้รัฐบาล ข้าราชการ
และประชาชน มีความสมดุลให้ได้ สร้างกระบวนการความร่วมมือกันให้เกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาและ
หากทุกคนไม่มีจิตสำนึกในการพัฒนา คงไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานส่งเสริมการพัฒนาภาคประชา
สังคม จากเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านสังคม เครือข่ายท้องถิ่นพร้อม เครือข่ายคนพิการ เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยัง
ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) กับ 5
หน่วยงานภาครัฐด้วย

"มีชัย" ระบุรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เสนอออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกายกยอบสภา หากไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถประกาศใช้ได้ แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าจะนำมาใช้ในเวลาใด เนื่องจากรัฐบาลนี้ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ ถือเป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญและมีอำนาจเต็ม ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลรักษาการทั่วไป เช่นเดียวกับการใช้มาตรา 44 เลือกนายกรัฐมนตรีก็สามารถทำได้ แต่ต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่ถึงทางตัน จนถึงต้องมีนายกรัฐมนตรีมาตรา 5 เพราะยังมีหลายช่องทางในการเลือกนายกรัฐมนตรี จึงขออย่าคาดการณ์ล่วงหน้าจน เพื่อไม่ทำให้เกิดความสับสน ทั้งนี้ หากไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย

นายมูห์เซน โมฮัมมาดี (H.E. MR. Mohsen Mohammadi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างสองประเทศ และหารือถึงข้อราชการในการที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีความประสงค์จะเดินทางมาเยือนไทย

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอิหร่าน มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงจักรวรรดิเปอร์เซีย โดยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านย้ำถึงความสำคัญที่ให้แก่ประเทศไทยและพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างเต็มศักยภาพ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พิจารณาข้อเสนอเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.มี ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสปท.เป็นประธานการประชุม ในเวลา 09.30 น.วันนี้(3 ต.ค.) ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ ร่วมกันนำเสนอรายงานว่า รายงานฉบับนี้เป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของประชาชน

ภายใต้หลักสำคัญ 7 ประการ คือ ให้ กกต.สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ไม่กระทำการใดอันเป็นประโยชน์ส่วนตน / ให้ทำงานอย่างเป็นระบบประสานเชื่อมโยงระหว่าง กกต.ด้วยกัน / การบริหารงานในองค์กรต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน / สร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการทำงานของ กกต. / ไม่กระทำการใดที่อาจทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาและนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือต่อการเลือกตั้ง / ให้ใช้งบประมาณด้วยความประหยัดและจำเป็น มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งประธานหรือกรรมการ กกต. ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหากฝ่าฝืนต้องพ้นจากตำแหน่ง

ขณะที่ กรรมการฯ ร่วมนำเสนอรายงาน เช่น นายวิทยา แก้วภราดัย กล่าวเพิ่มเติมถึงการเสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า สิ่งสำคัญคือการทำให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยเสนอให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจัดการเลือกตั้ง และให้ กกต.ทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน เสนอให้ กกต.แจ้งบัญชีทรัพย์สินก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพราะ กกต. ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งการแก้ปัญหาคาทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ถือเป็นประเด็นสำคัญ โดยกรรมการฯ เสนอให้ กกต. ตั้งกองทุนจัดการเลือกตั้ง เพื่อนำมาเป็นกองทุนในการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งให้สัมฤทธิ์ผล

เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว

สมาชิก ICAO เชื่อมมั่นการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดทุก 3 ปี โดยมีประเทศสมาชิกและหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินกว่า 100 ประเทศร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 - 30 กันยายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ ICAO เมืองมอลทรีออล ประเทศแคนาดา ว่า ไทยประสบความสำเร็จ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศสมาชิกเข้าใจนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย รวมถึงการสร้างบทบาทใหม่ ที่ไทยประกาศเข้าร่วมมาตรการสิ่งแวดล้อม ในการลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของอุตสาหกรรมการบิน หรือ GMBM ซึ่งได้รับการตอบรับจากประเทศสมาชิกด้วยดี โดยเฉพาะจาก ICAO กลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในปี 2564 หรือ ค.ศ. 2021 ส่วนภาคการขนส่งในประเทศไทย ตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนส่ง ด้วยการเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานสะอาด รวมถึงผลักดันให้ขนส่งสินค้าทางรางมากกว่าทางถนน เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้หารือกับ ประธานสภาและเลขาธิการ ICAO รวมถึงการประชุมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน ความปลอดภัยการบิน การหารือระดับทวิภาคี กับหน่วยงานและประเทศ ที่มีนัยสำคัญต่อ อุตสาหกรรมการบินของไทย เช่น หารือร่วมกับองค์การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางการบินแห่ง สหภาพยุโรป หรือ EASA สำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหภาพยุโรป หรือ DG MOVE สำนักงาน บริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FAA การหารือถึงความร่วมมือด้านการบินพลเรือนร่วมกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และเกาหลี ใต้

ททท. เปิดตัวโครงการ meet in the village พัฒนาชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวในงานเปิดตัว โครงการออนไลน์ meet in the village ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการแข่งขันโปรโมทชุมชนที่ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ทั้งภาครัฐเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสถาบันการศึกษา มาร่วม พัฒนาหมู่บ้านตามภูมิภาคต่างๆ จำนวน 10 หมู่บ้าน และทำการประกวดแข่งขัน ได้แก่ชุมชนกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย ชุมชนพระบาทห้วย ต้ม จังหวัดลำพูน ชุมชนวิสาหกิจรายไวย์ จังหวัดภูเก็ต ชุมชนบ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนสี่เส็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมชนบ้านดงเย็นจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของ ททท. เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายในการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน ชุมชนที่สามารถขายได้จริง โดยตั้งเป้าว่าในปี 2560 จะทำการเพิ่มจำนวนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ อีก 10 หมู่บ้าน กระจายใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ททท. เชื่อว่า ทุกบริษัทมีการทำ csr เป็น ประจำทุกปีอยู่แล้ว ดังนั้นในปี 2560 จึงจะมีการเพิ่มจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ ททท. เชื่อว่า การส่งเสริมโครงการในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนที่นำเสนอทั้ง 10 แห่ง เพิ่มขึ้น ประมาณ 500 - 1,000 บาทต่อวัน หรือ เฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อหมู่บ้าน โดยเริ่มต้นอาจมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก แต่หาก มีกระแสตอบรับที่ดี อาจขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอาเซียนต่อไป

สังคม

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับปริมาณฝนที่จะตกช่วงเดือนตุลาคม

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ว่า ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ 34 แห่ง มีปริมาณน้ำร้อยละ 62 หรือประมาณ 44,147 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่เขื่อนสำคัญลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพลมีน้ำร้อยละ 75 เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำร้อยละ 75 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีน้ำร้อยละ 77 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำร้อยละ 86 ส่วนการระบายน้ำเขื่อนต่างๆ ได้ลดการระบายน้ำลง โดยเขื่อนภูมิพลระบายน้ำวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำมากที่สุดวันละ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะพยายามไม่ให้กระทบกับบริเวณท้ายเขื่อน อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องไปจนถึงทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ จากสถานการณ์น้ำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,998 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะตำบลบางหลวงโคต และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำสูงกว่าตลิ่งลึก 1.36 เมตร อ.บางบาล 63 เซนติเมตร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสั่งการว่า หากปริมาณน้ำฝนด้านเหนือลดน้อยลง ส่งผลให้น้ำไหลเข้าเขื่อนลดลง ให้กรมชลประทานพิจารณาลดการระบายน้ำผ่านเขื่อน โดยวันนี้ได้ลดการระบายน้ำเหลือ 1,698 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นายทองเปลว กล่าวว่า ช่วงเดือนตุลาคม คาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นอีก กรมชลประทานเตรียมระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1 ล่วงหน้าไว้แล้ว รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบ พื้นที่ไหนต้องป้องกัน ปริมาณน้ำที่จะเข้าแต่ละพื้นที่ควรมีจำนวนเท่าใด ช่วงเวลาใด เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ให้พื้นที่รอการเก็บเกี่ยวได้รับผลกระทบ จนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำ

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายด้านการศึกษา เปิดภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตามนโยบาย ประชารัฐ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายกรัฐมนตรีต้องการให้ ศธ.ใช้ศักยภาพกระทรวงให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด และยังคงกล่าวถึงการศึกษาว่า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประชาชนทุกช่วงวัย ฉะนั้น การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง แต่การจัดการศึกษาไม่ควรจัดโดยส่วนราชการเท่านั้น พร้อมแนะแนวทางว่า ศธ.ต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อสอดคล้องกับนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ที่ ศธ.กำลังดำเนินการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงหวั่นสินครุ จึงมอบแนวทางการดำเนินงานว่า ควรเริ่มจากการแจ้งสภาพหนี้และทรัพย์สินที่ครุมีอยู่ก่อน จากนั้นหาวิธีโอนหนี้ นอกระบบเข้ามาในระบบ โดยใช้ทรัพย์สินมาลดหนี้ไม่ใช่ล้างหนี้ ส่วนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้องสร้างให้เด็กคิดเป็น ทำงานเป็น ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก ซึ่ง ศธ.จะรับมาปรับใช้ในวงกิจกรรมที่มุ่งเน้น ทั้งเรื่องการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะอาชีพกับเด็กด้วย

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เตรียมยกเครื่องกรมประชาสัมพันธ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมรับฟังและมอบแนวทางการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ว่า การทำงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปจะต้องไม่นำเสนอข่าวสารในลักษณะอวยรัฐบาล แต่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้ว่าจะมีส่วนร่วม ได้รับประโยชน์ หรือต้องปรับตัวอย่างไรกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อพัฒนาการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

พลโท สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า จะต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ซึ่งรับทราบปัญหาแล้วว่าขณะนี้ยังติดขัดในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหาบริษัทมาดำเนินการ นอกจากนี้ จะทำให้กรมประชาสัมพันธ์โปร่งใส ไม่มีการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย ขณะที่ ตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างอยู่ จะคัดเลือกโดยคำนึงถึงความอาวุโสและความสามารถควบคู่กันไป

ภูมิภาค

ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามมีระดับสูงขึ้น เนื่องจากฝนตกในพื้นที่และน้ำที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ

นายพัฒนา พลศรี หัวหน้าเขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำชี ตอนกลาง เปิดเผยว่า ระดับน้ำในแม่น้ำชีมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ และน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งระดับน้ำหน้าเขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง มีระดับเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เซนติเมตร มีระดับน้ำหน้าเขื่อนและท้ายเขื่อนเท่ากัน ที่ 137.31 เมตร รทก. ซึ่งสูงกว่าระดับกักเก็บปกติ ที่ 137 เมตร รทก. โดยเขื่อนระบายน้ำฝายวังยางได้ทำการแขวนประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน และมีการระบายน้ำผ่านเขื่อน 494.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งเร่งกำจัดผักตบชวาที่ขวางทางน้ำบริเวณหน้าฝาย โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ช่วยกันออกแรง งบประมาณ และเครื่องจักร ในการดำเนินงาน ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยเขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง ชลประทานจังหวัดมหาสารคาม และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำชีตลอดเวลา หากระดับน้ำสูงและมีแนวโน้มจะเอ่อล้น จะดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไป

อุทัยธานี เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขา เข้าท่วมพื้นที่นาข้าวหลายพันไร่

ที่จังหวัดอุทัยธานี ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาประกอบกับมีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาดินเหนียว เทือกเขาเขมโนราห์ และเทือกเขาซำป่าพลู ซึ่งติดกับป่ากันชนป่าห้วยขาแข้ง โดยน้ำป่าได้ไหลหลากผ่านตามฝายกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำต่างๆ จนรับน้ำไม่ไหวทะลักไปตามลำห้วย ลำเหมือง ลำธารธรรมชาติ ในพื้นที่หลายหมู่บ้าน หลายตำบลของอำเภอลานสัก ได้เอ่อล้นทะลักอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงสาย ของวันนี้ (09.00 น.) โดยมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวง และพื้นที่นาข้าวที่กำลังจะใกล้เก็บเกี่ยวหลายพันไร่ รวมถึงบ้านเรือนประชาชนไปเป็นจำนวนมาก

สำหรับพื้นที่ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก ในหลายหมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 โดยเฉพาะบ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนางาม ได้รับผลกระทบหนักที่สุดชาวบ้านบอกว่า เมื่อคืนฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ส่งผลให้น้ำป่าดังกล่าวได้ทะลักมาอย่างรวดเร็วจนถึงตัวไม่ทัน พื้นที่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวง และใกล้จะเก็บเกี่ยวกว่า 1 พันไร่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งหมด บ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง ถูกลูกน้ำท่วม ชาวบ้านต้องช่วยกันขนของหนีน้ำกัน

อย่างอลหม่าน บางรายชนหินไม่ทันโดยเฉพาะเครื่องมือการเกษตร และนอกจากนี้ ยังไหลเข้าท่วมวัด และโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โรงเรียนต้องสั่งปิดโรงเรียนโดยไม่มีกำหนดและให้เด็กนักเรียนที่เดินทางมาเรียนกลับบ้าน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งขณะนี้ระดับยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากฝนยังตกลงมาอีก จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นบริเวณกว้างอย่างแน่นอน และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยเป็นการด่วนแล้ว

จ.ตราด ต.ท่ากุ่ม เกิดพายุหมุนพัดกระหน่ำสวนยางพารา ทุเรียน ลองกอง ต้นสะเดา หักโค่นล้มเสียหายจำนวนมาก

ฝนตกในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัดตราด โดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านทุ่งไก่อัด ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด ได้เกิดลมพายุหมุนพัดกระหน่ำเป็นเหตุให้สวนยางพาราของเกษตรกรในได้รับความเสียหายโดยที่สวนยางพารา นางประมวล ดวงภา อายุ 75 ปี เลขที่ 36/1 หมู่ 4 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด ต้นยางพาราอายุกว่า 10 ปี ถูกล้มพายุพัดหักโค่นไปกว่า 200 ต้น ล้มทับอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2 หลัง และยังมีสวนยางพาราบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ สวนผลไม้ของนางบุปผา วงศ์ประเทศ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 203 หมู่ 4 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด ต้นทุเรียน สายพันธุ์ชะนี อายุประมาณ 20 ปี ถูกล้มพัดหักโค่นไปกว่า 10 ต้น ลองกอง ต้นเงาะ ต้นสะเดา ถูกลมพายุพัดล้มเสียหายเช่นกัน

นางบุปผา วงศ์ประเทศ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ เล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนและสามีได้นั่งอยู่ในบ้านซึ่งขณะนั้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ประกอบกับมีลมพัดค่อนข้างแรง อยู่ประมาณ 10 นาที ก็สงบลงก็พบว่ามีต้นไม้และต้นยางพาราของเพื่อนบ้าน หักโค่นจำนวนมาก เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสภาพความเสียหายแล้วในเบื้องต้น เพื่อรายงานสถานการณ์ไปยังระดับจังหวัดทำการช่วยเหลือต่อไป

จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวประเพณีรับบัว วันที่ 5 ตุลาคมนี้

นายวีระพันธ์ ตีอ่อน นายอำเภอบางพลี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2559 ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี โดยในปีนี้อำเภอจัดงานระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลี ให้คงอยู่ตลอดไปจนเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการและประเทศไทย

โดยวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ณ ห้องกิ่งแก้ว โรงแรมแกรนด์อินคา ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำยม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 71,000 ไร่

นายบรรดิษฐ์ อินตะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำยมที่ได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมขณะนี้มีย่านที่อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองและอำเภอบางระกำ เป็นพื้นที่วงกว้างประมาณ 71 ,000 ไร่ ระดับน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 1.20 -1.50 เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ำที่หนองไผ่ในทุ่งนาขณะนี้ประมาณ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังได้เร่งดำเนินการขุดลอกคลองชักน้ำเปิดทางน้ำและเพิ่มระดับความลึกรวมทั้งขยายขนาดของคลองชักน้ำให้ไหลเข้าบึงตะเคร็ง บึงระมาน บึงชี้แร้ง ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้มีย่านไหลเข้าทั้ง 3 บึงรวมประมาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 59 แล้ว หากเทียบความจุที่ได้ออกแบบไว้สามารถเก็บน้ำได้จำนวน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยก่อนสิ้นสุดฤดูฝนในปีนี้ได้ตั้งเป้าในการเก็บน้ำไว้ให้ได้ร้อยละ 65 ซึ่งขณะนี้เครื่องจักรของกรมชลประทานและท้องถิ่นเข้าไปช่วยดำเนินการอยู่ในพื้นที่แล้ว

นายบรรดิษฐ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนที่เกษตรกรที่เป็นห่วงว่าขณะนี้ ปริมาณน้ำในบึงตะเคร็งมีระดับสูงกว่าท้องนาและเกรงว่าน้ำจะท่วมพื้นที่นาของราษฎรนั้น ทางกรมชลประทานได้คาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะมีฝนลดน้อยลง จึงได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและรถแบคโฮ เพื่อเร่งระบายน้ำไม่ให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อให้มีน้ำใน 3 บึง ไว้ใช้ในฤดูแล้งมากที่สุด

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ขอให้ทุกหน่วยเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวผ่านรายการผู้ว่ากาญจน์ขานข่าวเช้านี้ (3 ต.ค.59) ถึงสถานการณ์น้ำฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีหลายแห่ง พร้อมทั้งเตรียมประชุมเพื่อสถานการณ์ภัยพิบัติกับหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องพร้อมย้ำเตือนให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม เนื่องจากขณะนี้มรสุมได้พัดผ่าน โดยได้แจ้งให้อำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องพบสถานการณ์ก็ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็ว พร้อมฝาก

ขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันระบายน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาว่างทันท่วงที จนกลับเข้าสู่สภาพปกติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เร่งสำรวจเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่พร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อมิให้ปรากฏภาพที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกา

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว